

LỄ THÁNH ANRÊ DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa là nguồn mạch mọi tình phụ tử,
Chúa đã cho thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo
trung thành với thập giá Con Chúa đến sẵn sàng hy sinh mạng sống,
nhờ lời các ngài chuyển cầu,
xin cho chúng con biết loan truyền tình yêu Chúa cho anh chị em chúng con,
để đáng được gọi và thực sự là con cái Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con,
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Đọc kinh Tin kính.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Cha chí thánh, xin nhận lễ vật chúng con dâng
khi kính nhớ cuộc khổ nạn của các Thánh tử đạo,
để giữa những thử thách trong cuộc đời,
chúng con luôn trung thành với Chúa,
và biết hiến dâng chính mình làm của lễ đẹp lòng Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Kinh tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Vì máu của thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo đã đổ ra
để tuyên xưng danh Chúa theo gương Đức Kitô,
cho chúng con thấy việc Chúa làm thật kỳ diệu,
khi Chúa thực thi quyền năng của Chúa
nơi bản chất mỏng giòn của con người,
và củng cố sức lực yếu đuối của các tín hữu
để họ làm chứng cho Chúa,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Vì thế, cùng với đạo binh thiên quốc,
chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa
và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng:

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, khi chúng con kính nhớ các Thánh tử đạo
và được bổ dưỡng bởi cùng một tấm bánh,
xin cho chúng con luôn hợp nhất trong tình yêu Chúa,
và nhẫn nại chịu đựng khổ đau
để đáng lãnh nhận phần thưởng muôn đời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Bài đọc I

Kn 3, 1-9

Chúa đã chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu.

Bài trích sách Khôn ngoan

¹Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa,
và nỗi thống khổ của sự chết không đụng tới các ngài.

²Đối với mắt những người không hiểu, thì các ngài đã chết
và việc các ngài ra đi bị coi là bất hạnh,

³việc các ngài lìa xa chúng ta là rơi vào cảnh diệt vong.
Nhưng thật ra các ngài đang hưởng bình an.

⁴Dẫu theo mắt người đời thì các ngài chịu khốn khổ,
nhưng thật ra các ngài vẫn tràn đầy hy vọng được bất tử.

⁵Sau khi chịu sửa phạt chút ít,
các ngài sẽ được hưởng muôn vàn ân phúc,

⁶vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa,
và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu.

⁷Khi đến giờ Chúa viếng thăm các ngài,
các ngài sẽ chói sáng như ánh lửa rạng ngời giữa bụi lau.

⁸Các ngài sẽ xét xử các quốc gia, sẽ cai quản các dân tộc,
và Thiên Chúa của các ngài sẽ trị vì muôn đời.

⁹Ai tin tưởng vào Chúa, sẽ hiểu biết chân lý,
và kẻ tín trung sẽ được ở bên Chúa trong tình yêu,
vì Ngài ban ân sủng và tình thương cho các Thánh của Ngài
và viếng thăm những người Ngài tuyển chọn.

Đó là Lời Chúa.

Đ. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan.

¹ Khi Chúa đem dân Sion trở về sau cuộc lưu đày,
chúng tôi tưởng như mình đang mơ.

^{2ab} Bảy giờ miêng chúng tôi rộn rã vui cười,
lưỡi chúng tôi hơn hờ reo vang.

Đ.

^{2cd} Bảy giờ, giữa chư dân, người ta truyền tụng:
“Chúa đã làm cho họ những việc trọng đại”.

³ Vâng, Chúa đã làm cho chúng tôi những việc trọng đại,
nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.

Đ.

⁴ Lạy Chúa, từ chốn lưu đày, xin đem chúng con về,
như suối nước tràn về miền Nam.

⁵ Ai gieo trong lệ sầu,
sẽ gặt trong hân hoan.

Đ.

⁶ Họ vừa đi vừa khóc,
đem hạt giống rắc gieo;
họ trở về, về reo hơn hờ,
lúa trĩu nặng trên vai.

Đ.**Bài đọc II****2Cr 4, 7-15**

Chúng tôi luôn mang trong thân xác mình cuộc tử nạn của Chúa Giêsu.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô

Anh em thân mến,

⁷Chúng tôi chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành,
để tỏ rõ quyền lực vô song đó là của Thiên Chúa,
chứ không phải từ nơi chúng tôi.

⁸Chúng tôi chịu khổ cực tư bề, nhưng không bị đè bẹp;
bị hoang mang, nhưng không tuyệt vọng;

⁹chúng tôi bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi;
bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt;

¹⁰chúng tôi luôn mang trong thân xác mình cuộc tử nạn của Chúa Giêsu,
để sự sống của Chúa Giêsu được tỏ hiện nơi thân xác chúng tôi.

¹¹Thật vậy, mặc dầu đang sống, nhưng vì Chúa Giêsu, chúng tôi luôn bị phó nộp cho sự chết, để sự sống của Chúa Giêsu được tỏ hiện trong thân xác phải chết của chúng tôi.

¹²Vậy sự chết hoành hành nơi chúng tôi; còn sự sống hoạt động nơi anh em.

¹³Anh em hãy có cùng một tinh thần đức tin như đã chép: “Tôi đã tin, nên tôi đã nói”;

và chúng tôi tin, nên chúng tôi cũng nói,

¹⁴chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Chúa Giêsu và sẽ đặt chúng tôi bên Người làm một với anh em.

¹⁵Thật vậy, mọi sự đều vì anh em, để ân sủng càng tràn đầy, thì càng nhiều người tạ ơn để làm vinh danh Thiên Chúa.

Đó là Lời Chúa.

Alleluia

1Pr 4, 14

Alleluia, alleluia. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô thì phúc cho anh em, vì Thần Khí của Thiên Chúa sẽ ngự trên anh em. Alleluia.

Tin Mừng

Mt 10, 17-22

Các con sẽ bị điệu đến trước vua quan vì Thầy, để làm chứng trước mặt họ và các dân tộc.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

¹⁷Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ:

“Các con hãy coi chừng người đời;

họ sẽ nộp các con cho công nghị,

sẽ đánh đòn các con nơi hội đường;

¹⁸các con sẽ bị điệu đến trước vua quan vì Thầy, để làm chứng trước mặt họ và các dân tộc.

¹⁹Nhưng khi người ta nộp các con,

các con chớ lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì,

vì vào giờ đó các con sẽ được ban cho biết phải nói gì.

²⁰Vì không phải chính các con nói,

nhưng là Thánh Thần của Cha các con sẽ nói trong các con.

²¹ Anh em sẽ nộp nhau cho người ta giết,
cha sẽ nộp con, con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết.

²² Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ,
nhưng ai bền chí đến cùng sẽ được cứu độ.

Đó là Lời Chúa.